
 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำปี 2565 
วันท่ี 16 ธันวาคม 2565  เวลา 10.00 น.   

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

 

ผู้มาประชุม 
1.นายเดชาธร  รูปเลขา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
3.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
4.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
5.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
6.นายกำจัด  ผลศิร ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
8.นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
10.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
๑1.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง 
12.นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑1 อ.เมือง 
13.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
14.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง
16.นายชวิน  ปิตุเตชะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านค่าย
17.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย
19.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง
20.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง
21.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง
22.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง
23.นายชลอ  นาดำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง
24.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ.นิคมพัฒนา 
25.นายมนัส  สมศักด์ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.วังจันทร์
26.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอรรควุฒ ิ  อรรถรุ่งโรจน์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
 

 
 
 

2.นายภัคป์พิภพ… 
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2.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
3.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 4  อ.แกลง 
     (ลาป่วย) 
4.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ.บ้านฉาง 
     (ลาป่วย) 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.นายปิยะ ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรต์ิมนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายชัยวัฒน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสมศักด์ิ  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9.นางสาวฝนทิพย์ สินพรม   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
12.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อำนวยการกองช่าง 
13.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14.นางสาวนารี  เทพสุภรณ์กุล  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
15.นางณมน  พุ่มพฤกษี  ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าท่ี 
16.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
17.นางอมร  สอนเกิดสุข  แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18.นายธงชัย  ม่ันคง   ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
19.นายสนิท โคตะระ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

ตากสินระยอง 
20.นายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
   อนุบาลนานาชาติตากสินแกลงบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 

๒1.นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
   บ้านค่าย(วัดหวายกรอง)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
   สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง 

 
 
 
 

๒2.นางสาวนภาวรรณ… 
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๒2.นางสาวนภาวรรณ รุ่งจำรัส   รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสิน 

   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 

23.นางสาวทัศนา ยงคำชา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
      ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
24.นายมงคล  เมืองฮาม  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
25.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
26.นางสาวสวุรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ 
27.นางสาวชนิดา เอมเปีย   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
28.นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
29.นางสาวปิยะวรรณ์ หอมเกษร  หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ 
30.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายทะเบียบพัสดุและทรัพย์สิน 
31.นายยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์  แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
32.นางพชรชล  บำรุงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
33.นางธัญวรัตน์ อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
34.นางวริยา เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาการในตำแหน่ง 

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
35.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
36.นายนิพัทธ์  แสนสุข   นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
37.นางสาววิรตี  ไชยพร   ผู้ช่วยครู 
38.เด็กชายวรินทร สุวะศร   นักเรียน 
39.เด็กชายปราณุภัทร อภิวัน   นักเรียน 
40.เด็กชายอนวัช สกุลพิทักษ์  นักเรียน  
41.เด็กชายภูเบศ อัมรินทร ์  นักเรียน 
42.เด็กชายปรรณพัชร์ ปัญญาเลิศ  นักเรียน 
43.เด็กชายณัฐเศรษฐ ศิริ   นักเรียน 
44.เด็กชายปัญจวิชญ ์ ปัญญาเลิศ  นักเรียน 
45.เด็กชายณภัทร รวมวงษ์   นักเรยีน 
46.เด็กชายรพีพัฒน์ แจ้งกำนี้   นักเรียน 
47.เด็กชายศุภรุจ อุปพงษ์   นักเรียน 
48.เด็กชายจักริน จันทะคาม  นักเรียน 
49.เด็กชายปภาวิน สินนอก   นักเรียน 
50.เด็กชายอรรถกร   เนื่องจำนง  นักเรียน 
51.เด็กชายศุภกร แสงอ่อน   นักเรียน 

 
 
 

52.นางธีระนันท์... 
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52.นางธีระนันท์ คำทอง    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
53.นางสาววีนัส  ไหวดี   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
54.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 

เริ่มประชุมเวลา  10.20  น. 

นางสาวฝนทิพย์ สินพรม เมื่อท่ีประชุมพร้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ 
เลขานุการ อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
 ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕65  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ ในห้อง
 ประชุม จำนวน.....23......คน ครบองค์ประชุม   
               เรียนเชิญท่านประธานฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานฯ รองประธานสภาฯคนที่ 1 ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2565 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มีกิจการวงงานท่ีต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามอำนาจหน้าท่ี
ท่ีกฎหมายและระเบียบกำหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2562 จึงกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2565 มีกำหนด 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 
13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช้ัน 11) จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ลงช่ือ นายเดชาธร รูปเลขา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  

เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ท่านนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดระยอง ท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯ และที่ปรึกษา 
ประธานสภาฯ นายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
 สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างย่ิง  ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เน่ืองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือให้พิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกำหนด 
ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
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สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำปี ๒๕65  ในวันน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งน้ี จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป  
บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครับ 

เน่ืองจาก นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ได้ย่ืนหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือขอลาออกจาก
ตำแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองว่างลง 

ขอเชิญ เลขานุการ อบจ. ช้ีแจงระเบียบ 
นางสาวฝนทิพย์ สินพรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการ อบจ. และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุม สภาท้ องถิ่ น
 ครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 หรือไม่ยอมปฏิ บัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานหรือ
 ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภา
 ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้ 
  บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาฯช่ัวคราว ขอให้สมาชิกเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรให้เป็น
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว โดยต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกต้ังท่ี 2 อำเภอเมืองระยอง ขอเสนอนางสาวฝนทิพย์ สินพรม เลขานุการ อบจ. 
เป็นเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราวค่ะ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 ถ้าไม่มีผู้เสนอถือว่านางสาวฝนทิพย์ สินพรม เป็นเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมมีเรื่องจะแจ้ง 3 เรื่อง ดังน้ี  
ประธานสภาฯ   เรื่องแรก วันน้ีทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยินดีต้อนรับคณะครูและ
 นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เข้ามาร่วมรับฟังการ
 ประชุมสภาฯ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดระยองในวันน้ี  
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เรื่องท่ี 2 ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังที่ 1 อำเภอบ้านค่าย กรณีแทนตำแหน่งท่ีว่าง 
จำนวน 1 คน ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผลการเลือกต้ังปรากฏว่า 
นายชวิน ปิตุเตชะ เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกต้ังท่ี 1 อำเภอบ้านค่าย  

ตามความในมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาฯก่อนเข้ารับหน้าท่ี ขอให้ ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ ได้ยืนขึ้น 
แล้วกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า ดังน้ี 

   “ข้าพเจ้า จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์
สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน” 

  ขอเชิญ ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ นั่งลงครับ 
   เรื่องที่ 3 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มีคำสั่งท่ี 4495/2565  ลงวันท่ี 

29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  2 ราย คือ
นางสาวนารี เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และนางณมน พุ่มพฤกษี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี ขอเชิญขึ้นกล่าวแนะนำตัว
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตามลำดับ  ขอเชิญครับ 

นางสาวนารี เทพสุภรณ์กุล เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
ผอ.กองทรัพยากรฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวนารี เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่งเดิมหัวหน้าฝ่าย

ส่งเสริมท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มารับตำแหน่งใหม่ท่ีน่ีตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ดิฉันยินดีท่ีจะร่วมงานกับทุกท่าน
และจะทำหน้าท่ีในตำแหน่งท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด ขอบคุณค่ะ 

นางณมน พุ่มพฤกษี เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิก ท่านนายกองค์การ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าท่ี บริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางณมน 
 พุ่มพฤกษี เดิมดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วน
 จังหวัดอุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ระยองค่ะ ดิฉันยินดีเป็นอย่างย่ิงนะคะ จะทำหน้าที่ด้วยความเต็มท่ีค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเดชาธร รูปเลขา    ยังมีเพ่ิมเติมอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้บริหารของโรงเรียนอนุบาลนานาตากสินบ้านค่าย 
ประธานสภาฯ (วัดหวายกรอง) เชิญนายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

นานาตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ขอเชิญครับ 

นายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์ เรียน ท่านประธานที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิก 
ผอ.รร. อนุบาลนานาชาติ สภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์ 
ตากสินบ้านค่าย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
(วัดหวายกรอง) สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้รับการแต่งต้ังให้ 
 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันท่ี 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาครับ กระผมรู้สึก
 ยินดีและจะต้ังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและขอกล่าวขอบพระคุณครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  ประจำปี 2565 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2565 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวฝนทิพย์ สินพรม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗          
เลขานุการ อบจ.  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 
เลขานุสภาฯ   ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
(ชั่วคราว) การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
 การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
 ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงวันเพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบ ส.อบจ.สุทิน 
ตรวจรายงานฯ แก้วประถม  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส .อบจ.สุทิน แก้วประถม รายงานผลการตรวจสอบ
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม 

ส.อบจ.สุทิน แก้วประถม  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กรรมการฯ กระผมนายสุทิน แก้วประถม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังท่ี 9 
 อำเภอเมืองระยอง  ขออนุญาตรายงานผลการประชุมครับ 

 ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 8/25๖5 เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ช้ัน 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังน้ี      

ข้อ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ ๒  มีผู้มาช้ีแจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

 

 

ข้อ ๓… 
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   ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 - วันท่ี 20 ตุลาคม 2565  มีจำนวน 17 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จำนวน 22 คน  ลาประชุม จำนวน 6 คน ไม่มาจำนวน 1 คน 
มีการประชุมท้ังสิ้น จำนวน 8 วาระ  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีได้เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอดังน้ี นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
และพิจารณาเรื่องแรก ถนนสาย อบจ. ผิวจราจรเป็นหลุมพังเสียหายเยอะเกิดจากปัญหา 
น้ำท่วมที่ผ่านมาและเร่ืองสุดท้ายฝากเรื่องจัดซื้อน้ำยาพ่นกันยุ่งลายให้กับ รพ .สต ., 
นายชะลอ นาดำ แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องซ่อมถนนบริเวณสี่แยกปากแพรกมุ่ง
หน้าไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล, นายสุพล ลี่ไพฑูรย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณา
เรื่องหญ้าข้างทางท่ีโน้มเข้าหาในถนนทำให้ชาวบ้านและคนใช้เส้นทางสัญจรไปมาเดือดร้อน 
และเรื่องสุดท้ายถนนปลวกแดงโรงน้ำตาล ตอนน้ีซ่อมเสร็จแล้ว 

  โดยเลิกประชุมเวลา 11.12 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 
ประธานสภา ประจำปี ๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในท่ีประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....25.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี ๒๕๖5 เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
โปรดยกมือขึ้น 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี ๒๕๖5 เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
  สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2565 
    รับรอง           จำนวน .....24....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
  (แทนตำแหน่งท่ีว่าง) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯชั่วคราว ช้ีแจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวฝนทิพย์ สินพรม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)        
เลขานุการ อบจ.  พ.ศ. ๒๕6๒  
เลขานุการสภาฯ  มาตรา 19 เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา 
(ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การ   
  บริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี 
แทนตำแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตำแหน่งนั้นว่างลง 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕65 
   ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้ 

   (1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ตำแหน่งว่างลง 

   ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหน่ึงท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  
การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหน่ึงคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของ
ผู้ท่ีถูกเสนอช่ือเมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น     
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ 
ผู้ทีได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
อีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

   ให้ผู้ที่ถูกเสนอช่ือได้รับหมายเลขประจำตัวเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเลือกด้วยวิธีจับ
สลาก โดยให้ผู้ท่ีถูกเสนอช่ือตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันมีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ โดยเขียน
หมายเลขประจำตัวตามลำดับให้ครบตามจำนวนผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธาน
ท่ีประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 

    
 

ให้ประธานท่ีประชุม... 
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 ให้ประธานท่ีประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือตามลำดับหมายเลข 

   ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอช่ือ โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัว
ผู้ท่ีถูกเสนอช่ือลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน ใส่ซอง แล้วนำซองใส่ลงหีบที่
จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้าประธานที่ประชุม  

   วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหน่ึงให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

   ให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
   วิธีจับสลากตามวรรคหน่ึงให้ประธานท่ีประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

ตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานท่ีประชุม
จับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง
เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกน้ันเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 

   ข้อ 12 วรรคแรก วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

   ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

นายเดชาธร รูปเลขา เม่ือสมาชิกสภาฯได้ทราบถึงวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 2 กระผมขอดำเนิน 
ประธานสภาฯ การตามข้ันตอน โดยขอให้สมาชิกสภาฯเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นสมควรให้เป็น 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 โดยต้องมีสมาชิกสภาฯรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน 

  ขอเชิญ ส.อบจ.อดุลย์ นิยมสมาน 

ส.อบจ.อดุลย์ นิยมสมาน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอดุลย์ นิยมสมาน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังที่ 2 อำเภอบ้านค่าย ขอเสนอ
นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังที่ 11 
อำเภอเมืองระยอง เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองได้แก่ ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล และ ส.อบจ.เผ่าพัน โสภณ 
  มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอช่ือว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ท่านยินยอมหรือไม ่

ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ยินยอมครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอ่ืน 
ประธานสภาฯ  กระผมขอประกาศว่า ส .อบจ .วรเศรษฐ์ วงไพศาล เขตเลือกต้ังท่ี 11 อำเภอเมือง
 ระยอง ได้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  (แทนตำแหน่งท่ีว่าง) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ช้ีแจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวฝนทิพย์ สินพรม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการ อบจ. และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  
เลขานุการสภาฯ   ข้อ 15 เม่ือประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
(ชั่วคราว) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีตามตำแหน่งท่ีว่าง ดังน้ี 
   (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน

ตำแหน่งท่ีว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง 
   ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำวิธีการเลือก

รองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น

ช่ัวคราวพ้นจากตำแหน่ง 
  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ

สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหน่ึงคน ให้ถือว่า 
ผู้นั้นได้รับเลือก 

  ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหน่ึง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้ 
ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอให้สมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอช่ือผู้ ท่ีเห็นสมควรให้เป็น เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
  ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ ครับ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธ์ิ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังท่ี 1 อำเภอเมืองระยอง ขอเสนอ
นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังท่ี 5 อำเภอ
เมืองระยอง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองได้แก่ ส.อบจ.กำจัด ผลศิริ และ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี 
  มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอช่ือว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  ยินยอมครับ 

 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีก 
  กระผมขอประกาศว่า ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เขตเลือกต้ังที่ 5 อำเภอเมืองระยอง

ได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   ขอบคุณเลขานุการสภาฯช่ัวคราว ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีและขอเชิญ 
 เลขานุการสภาฯ เข้าปฏิบัติหน้าท่ี ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การเลือกกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   (แทนตำแหน่งท่ีว่าง)   

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นายรุ่งโรจน์ ศลิมัฐ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับท่ี 5) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕6๒ 
  มาตรา ๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่ท้ังน้ีกิจการหรือการสอบสวนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องท่ี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามมาตรา ๓๒ 

ฯลฯ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕65 
  ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  

 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม่ได้ 

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  

สภาท้องถิ่นอาจแต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถ่ิน
เป็นกรณีพิเศษ 

  ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

 
 
 

(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ… 
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(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าท่ีมีอยู่น้อยกว่าแปด
คนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหน่ึงคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง  

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้
นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ และข้อ 14  มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้
วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

    ฯลฯ 
ข้อ 12  วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือสมาชิกสภาฯหรือผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 
ประธานสภาฯ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แทนตำแหน่งท่ีว่าง) 
  ขอเชิญ ส.อบจ.ไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล ครับ 

ส.อบจ.ไพทูรย์ รัตนพรวารีสกุล  กระผมไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 เขตเลือกต้ังที่ 7 อำเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.อดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังท่ี 2 อำเภอบ้านค่าย เป็นกรรมการการศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม (แทนตำแหน่งท่ีว่าง) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอช่ือว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  ส.อบจ.อดุลย์ นิยมสมาน ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ.อดุลย์ นิยมสมาน  ยินยอมครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ี ส.อบจ.ไพทูรย์ รัตนพรวารีสกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.อดุลย์ นิยมสมาน เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอบ้านค่าย เป็นกรรมการ
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แทนตำแหน่งท่ีว่าง) 

 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้กันเงินหรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน 

นายเดชาธร รปูเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจำเป็นต้องขออนุมั ติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

แผนงานการศึกษา  
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
กองการศึกษา  
- ค่าจัดซื้อจักรเย็บผ้า  

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าวน้ีมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติ ท่านประธานครับถ้าดูในรายละเอียด ญัตตินี้เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงจาก
ของเดิมในข้อ 2 มีจอ LED เปลี่ยนเป็น จอ LCD ครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
 จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....23......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

อนุมัติ           จำนวน ......22......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จำนวน .........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รปูเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติน้ี 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตร ี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
กองสาธารณสุข 
 
 
 

- เงินการพัฒนาคุณภาพ... 
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- เงินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน 

เป็นเงิน 8,440,000.-บาท (แปดล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน เป็นเงิน 80,000.-บาท 

(แปดหม่ืนบาทถ้วน) 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
- ค่าจัดซื้อเต็นท์ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า งถน นคอนกรี ต เส ริ ม เห ล็ ก  ส าย เข าลอย  – ย าง เอน  

เป็นเงิน 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ดแดง – โพธ์ิไทร 

เป็นเงิน 5,540,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

รายการโอนลด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 8,540,000.-บาท  (แปดล้านห้าแสน- 
สี่หมื่นบาทถ้วน) 

รายการโอนเพ่ิม จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,540,000.-บาท  (แปดล้านห้าแสน-
สี่หมื่นบาทถ้วน) 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ดังกล่าวน้ี มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รปูเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง  
ประธานสภาฯ 

 
นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกยีรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติมใน

ญัตตินี้ซึ่งตอนแรกงบประมาณเดิมเราต้ังไว้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาลอย-ยางเอน 
อำเภอเขาชะเมา ต้ังงบไว้ 6 ล้านบาท แต่ว่ากระผมลงพื้นท่ีผู้นำมาบอกว่าถ้า 6 ล้านบาทมันก็
จะขาดไปหน่อยอีกนิดเดียวถึงจะเสร็จตลอดสาย เพราะฉะน้ันกระผมจึงเอาเรื่องน้ีเข้าสภาฯ 
เพ่ือจะเพ่ิมอีก 3 ล้านบาท เพ่ือจะได้ทำถนนเส้นน้ีให้ทีเดียวเสร็จตลอดสายเลย และอีก
โครงการหนึ่ง ต้ังงบไว้ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึงหน้าวัด ลงพ้ืนท่ีไปดูแล้วจึงขอโอนเพ่ิมไปอีก 
5,540,000 บาท เพ่ือให้เสร็จตลอดสายทีเดียวจะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อน เงินที่เรามาต้ังไว้ก็ตัด
ลดไปบางส่วนนะครับ สามารถโอนมาได้ เป็นการโอนเพ่ิมของถนนสาย 2 เส้นนี้ เพ่ือให้จบใน
ทีเดียว ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานฯ          ขอเชิญ ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส 

ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
นายพายัพ ผ่องใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตอำเภอเขาชะเมา 
ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายก อบจ.ระยอง และคณะผู้บริหารทุกส่วนที่ได้ลงไปสำรวจ
และดูพ้ืนท่ี และได้กลับมารายงานเหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณในคร้ังน้ี 
เป็นอย่างท่ีท่านนายกอภิปรายแล้วว่ายังมีอีกส่วนที่ถนนยังไม่เช่ือมต่อกัน และท่านนายกให้
ความอนุเคราะห์ในการโอนงบประมาณมาเพ่ิมให้ ขอกราบขอบพระคุณท่านนายก แทนพี่น้อง
อำเภอเขาชะเมา ตำบลเขาน้อย ตำบลห้วยทับมอญ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....23......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติ 
   ท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6   
    อนุมัติ       จำนวน ......22.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1......คะแนนเสียง 
 
 
 
 

 
นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ก่ อน เข้ าสู่ ระเบี ยบวาระที่  8  กระผมขอมอบนายเจษฎา สุ นทรเวชพงษ์  
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ขึ้นปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติน้ี 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังน้ี  

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

- ค่าจัดซื้อเครือ่งคอมฯ... 
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- ค่าจัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองการศึกษา 
- ค่าจัดซื้อเต็นท์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
กองสาธารณสุข 
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ LED video Wall และระบบเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ และ

พร้อมติดต้ัง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาลอย – ยางเอน 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ดแดง - โพธ์ิไทร  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจ๊ปราณี 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังกล่าวน้ี มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1)  - ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

- มีสมาชิกสภาฯ จำนวน....23....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น      
 - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖6 

อนุมัติ           จำนวน .......22......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบยีบวาระท่ี 9    เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
 เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติน้ี 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือไปต้ังจ่าย
  เป็นรายการใหม่ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  

โอนลด  
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
กองสาธารณสุข 
 

- เงินการพัฒนาคุณภาพ... 
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- เงินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน 

เป็นเงิน 22,334,000.-บาท  (ย่ีสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
- สำนักงานปลัดฯ เป็นเงิน 89,000.-บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- สำนักงานเลขาฯ เป็นเงิน 5,500.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
- กองยุทธศาสตร์ฯ เป็นเงิน 52,100,000.-บาท (ห้าสิบสองล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าบำรุงและซ่อมแซม 
- กองช่าง เป็นเงิน 511,000.-บาท (ห้าแสนหน่ึงหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกันเกรา - หนองจระเข้ เป็นเงิน 

4,430,000.-บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร... 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
สำนักปลัดฯ 
- โครงการก่อสร้างศูนย์จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้จังหวัดระยอง 

เป็นเงิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

โอนเพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อเคร่ืองสแกนใบหน้า เป็นเงิน 89,000.-บาท  (แปดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
สำนักงานเลขาฯ 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานพนักพิงทรงสูง เป็นเงิน 5,500.- บาท  

(ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
กองช่าง 
- ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 2  

เป็นเงิน 480,000.-บาท (สีแ่สนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรม... 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองช่าง 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีพนักพิง เป็นเงิน 7,800.-บาท  (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นเงิน 8,800.-บาท  (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ เป็นเงิน 4,900.-บาท  (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เป็นเงิน 9,500.-บาท  (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกันเกรา – 

หนองจระเข้ เป็นเงิน 6,764,000.-บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างถนนเข้า - ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 

(วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 72,100,000.-บาท (เจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
สำนักปลัดฯ 
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพ้ืนท่ีสำนักงานสมาคมการเกษตร

ระยอง เป็นเงิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
รายการโอนลด จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 85,469,500.-บาท (แปดสิบห้าล้าน- 

สี่แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รายการโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 85,469,500.-

บาท (แปดสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

นายเจษฎา… 
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นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออภิปรายเพ่ิมเติมคือว่าเราใช้

งบประมาณจากไหนมาโอนเพิ่มเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ คือ 1.การต้ังงบประมาณท่ีเรา
ถ่ายโอน รพ.สต. เรายังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะให้งบประมาณเท่าไร เราได้ต้ังงบประมาณไว้รองรับ
เพ่ือว่ารัฐบาลไม่ให้เงินมาเราก็สามารถเดินหน้าในการถ่ายโอน รพ.สต.ได้ แต่ว่าสุดท้ายรัฐบาล
ก็ถ่ายโอน รพ.สต.มาและให้เงินมาด้วย เพราะฉะน้ันเมื่อเราถ่ายโอน รพ.สต.มาแล้วและมีเงิน
จากส่วนกลางมาให้ด้วย ถึงแม้ว่าจะได้ไม่เต็มเป้าท่ีเคยต้ังไว้ แต่ได้มาเป็นเงิน ประมาณ 5 
แสนบาท ตามท่ีประกาศ จึงมีเงินเพ่ือมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ทีน้ีเราก็มาดูว่ามีความ
จำเป็นท่ีต้องมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่อะไรบ้าง ก็มีประเด็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือถนน
สายหนองกันเกรา – หนองจระเข้ เป็นเรื่องท่ีผู้นำท้องถิ่นอยากให้ทำเพราะว่าคนสัญจรเยอะ 
เราได้ไปสำรวจก็เป็นจริงจึงได้เปลี่ยนให้เป็นถนน และประเด็นสุดท้ายคือโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีปัญหาเรื่องท่ีจอดรถ รถติด เราจึงต้องใช้
งบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ทำถนนตัดใหม่ เพ่ือให้ผู้ปกครองขับรถเข้ามาและเวียนออกได้ 
โดยเฉพาะเวลามีงานที่จอดรถมันติดกันหมด จึงทำให้พ่ีน้องประชาชนมาพูดว่าทำไมไม่พัฒนา
ให้สมบูรณ์ กระผมจึงส่งกองช่างไปสำรวจเลยต้องปรับปรุงใหม่เพ่ือให้ไม่มีปัญหาเรื่องรถติด
เวลาโรงเรียนเลิก จึงต้องใช้งบเยอะหน่อย 70 กว่าล้านบาท จึงเรียนว่าเป็นความจำเป็นท่ีฝ่าย
บริหารต้องตัดสินใจในการใช้เงินมาแก้ปัญหาจุดนี้ จึงเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1)  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในที่ประชุมว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
              มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......24.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม        อน ุม ัต ิโ อ น งบ ป ร ะม าณ ราย จ ่า ย ป ร ะ จ ำป ีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖6 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

    อนุมัติ       จำนวน ......23......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

 

 

ระเบยีบวาระท่ี 10... 
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ระเบียบวาระท่ี 10    เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได้ก่อหนี้ 

ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงินโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบมูลฝอย 
ติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เลขานุการสภาฯ       มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ใน 
  กรณีดังต่อไปน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
   (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
   วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิม
หรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อม
กันไป 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 

   ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว
หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติน้ี 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ  

ญัตติเร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว  
กรณีเพ่ิมวงเงินโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ โดยเทคโนโลยี 
การใช้เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

ตามที่องค์การ... 
 



 
- 26 - 

 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ว่าจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการ
ระบบกำจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยใช้เทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เพ่ือดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเช้ือในเขตจังหวัดระยองและจังหวัด
ใกล้เคียงมากำจัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ต้ังงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ปี ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 16,096,500 
บาท ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 16,096,500 บาท ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 
16,140,600 บาท  รวมงบประมาณที่ต้ังไว้ทั้งสิ้น 48,333,600 บาท  นั้น 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดมูลฝอยติดเช้ือปริมาณมาก 
ประกอบกับมีผู้มาใช้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเช้ือขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองทั้งในและนอกเขตจังหวัดระยองเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือเข้าระบบกำจัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีประมาณ 8 – 9 
ตันต่อวัน ทำให้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 31 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
แล้วหากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ท้ังน้ี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำช้ีแจงงบประมาณโครงการดังกล่าว เป็นการแก้ไขกรณีเพ่ิมวงเงินจึงเป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้โปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงินโครงการ 
จ้างเหมาบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ โดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เดิมงบประมาณต้ังไว้  
16,096,500 บาท ขอโอนเงินเพ่ิมจำนวน 22,000,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน
เป็นจำนวน 38,096,500 บาท เพ่ือให้การบริหารจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออภิปรายเพ่ิมเติมนะครับหลักการ

คือขยะติดเช้ือท้ังหมดเข้ามาที่ศูนย์กำจัดขยะและเราก็มีเตาเผาขยะติดเช้ือ ซึ่งใช้บริการมาใน
ขณะที่ช่วงโควิด-19 หนักๆ เราเคยมีขยะกองอยู่หลายร้อยตัน และเราได้บริหารจัดการได้  

 
 
 

และการบริหาร... 
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 และการบริหารจัดการก็มีทั้ งเก็บเงิน  ให้ฟรี เพ่ือรองรับสถานการณ์ ช่วงน้ัน แต่วันนี้

สถานการณ์โควิด-19 ยังมีอยู่ แต่ได้ผลดีเกินคาดน้ันก็คือว่า สิ่งท่ีเราเคยบริการโรงพยาบาล 
สถานประกอบการต่างๆ ตอนที่โควิด-19 ระบาดเขาก็ใช้บริการของเรา ถึงแม้ขณะน้ีก็ยังใช้
บริการของเราตลอดเวลา คือเดิมไม่ได้ใช้ของเราไปใช้ของคนอื่น แต่พอใช้ของเราได้รับความ
สะดวกสบายกว่ามีรถไปเก็บ จ้างบริษัทเอกชนไปขนมาถึงแม้เตาเราเตาเล็กเผาไม่ทันแต่ก็
สามารถนำไปเผาเตาอื่นได้ จึงทำให้ลูกค้ายังมาใช้บริการของ อบจ.ระยอง ของเรา เพียงแต่ 
ในสัญญา 3 ปี ท่ีเราทำไว้ ในปี 2565 ผ่านไปแล้ว ต้ังไว้ 16,096,500 บาท  งบปี 2566 
เราทำประมาณการไว้ 16,096,500 บาท  แต่ว่า ปี 2566  ปริมาณขยะท่ีเข้ามายังเหมือนเดิม
ทำให้งบประมาณท่ีเราต้ังไว้ในปี 2566 จ้างเก็บ จ้างขน จ้างกำจัด ไม่พอ เมื่อไม่พอเราต้อง
โอนเงินเพ่ิมเพ่ือเป็นค่าจ้างในการบริหารจัดเก็บและเผาขยะ เพราะฉะน้ันญัตติน้ีในปี 2566 
เราต้องโอนเพ่ิม 22 ล้านบาท แต่กระผมจะเรียนว่าเราไม่ได้ขาดทุน เราไม่ได้บริการเขาฟรีนะ
ครับ สภาฯแห่งนี้ได้แก้ไขระเบียบค่ากำจัดขยะให้มีราคาสูงขึ้นจากเดิม ซึ่งคนที่ใช้บริการก็ยินดี
ท่ีจะจ่าย เม่ือมีสถานประกอบการมาใช้บริการเราเยอะเราก็โอนเพ่ิมไปเป็นค่าบริหารจัดการ
และทางโรงพยาบาลต่างๆ ก็ต้ังงบประมาณมาเป็น G to G จ่ายมาให้ทาง อบจ.ระยอง 
สุดท้ายเงินท่ีเราจ่ายไป 22 ล้านบาท จะเก็บกลับมาตอนเวลางบประมาณถึงปี 2566 
เพราะฉะน้ันเราจะคิดได้ว่า เราจะได้เตาเผาใหญ่มาอีก 1 เตา ต่อไปก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเอา
ขยะติดเช้ือไปเผาท่ีอ่ืน เราก็สามารถใช้เตาเดิมที่มีและเตาใหม่ที่กำลังก่อสร้างในวันน้ีอยู่
จัดการขยะติดเชื้อได้ ยกเว้นว่าขยะติดเช้ือมันเกินจากเตาเผาทั้ง 2 เตาแล้ว เราก็สามารถ
บริหารขยะส่วนเกินได้ ประเด็นสำคัญคือเราไม่ขาดทุน ปีท่ีแล้วเราช่วยเหลือให้เผาขยะไปแต่
สุดท้ายเราก็ไม่ขาดทุน เม่ือเราบริการดีเก็บดี สถานประกอบการอ่ืนเขาก็ใช้บริการเรา 
เพราะฉะน้ันกระผมเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านว่าเราต้องต้ัง
งบประมาณในปี 2566 เพ่ิม แต่สุดท้ายแล้วทุกสถานประกอบการต่างๆก็จะจ่ายให้คืนท่ี 
อบจ. และเรามาดูว่า จ่ายไปท้ังหมด 38 ล้านบาทในปีน้ี และดูตอนปลายปีว่าจะเก็บได้เท่าไร 
มีกำไรเท่าไร ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในที่ประชุมว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......24......คน  ครบองค์ประชุมต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายการ

ท่ีได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงินโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบมูลฝอยติดเช้ือ 
โดยเทคโนโลยีการใช้เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายการท่ีได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงินโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบมูลฝอย
ติ ด เช้ื อ  โด ย เท ค โน โล ยี ก าร ใช้ เต า เผ าขอ งอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน จั งห วัด ระยอ ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โปรดยกมือขึ้น 

 
 

มติท่ีประชุม... 
 



 
- 28 - 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
กรณีเพิ่มวงเงินโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการใช้
เตาเผาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

    อนุมัติ       จำนวน ......23.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโอน
ครุภัณฑ์ให้กับหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั ่งการ
จังหวัด) 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 
   ข้อ 9 ในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเง่ือนไข
หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ันๆ 
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น การได้มาซึ่ง
พัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบน้ีได้กำหนดไว้ และไม่มีระเบียบของกระทรวง 
มหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหา
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีกำหนดไว้ในหมวดนี้ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติน้ี 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ  กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วย
 ปฏิบัติการอำนวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) 

  

 

 
ด้วยสถาบันการแพทย์ 
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ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการโอนครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์วิทยุสื่อสารโครงข่าย RoIP) ให้กับหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ (ศูนย์
รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นระบบ
วิทยุสื่อสารในการประสานงานเช่ือมโยงระบบสื่อสารระหว่างจังหวัด และเป็นเครื่องแม่ข่าย
ประจำจังหวัด ในภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัด และเพ่ือให้ง่ายในการบริหาร
จัดการควบคุมบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดังน้ี 

1. เครื่องโทรศัพท์  IP Phones ย่ีห้อ Yealink รุ่น SIP-T21P  จำนวน 1 เครื่อง 
ราคา 9,375.- บาท (เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

2. อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระโชก ย่ีห้อ Fullscale รุ่น lsolate-3A  จำนวน 
1 เครื่อง  ราคา 10,117.28 บาท (หน่ึงหมื่นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
 เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2535 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  9)  
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบ กรณีสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการจังหวัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขออนุญาตขยายญัตติเพ่ิมเติม 
เน่ืองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจะมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินให้กับเราจำนวน 
2 ชนิด  1. เครื่องโทรศัพท์ IP Phones  2. อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระโชก ในระเบียบ
วาระที่ 11 นี้จะเห็นว่ามีแบบตอบรับการโอนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสถานบันการแพทย์
ฉุกเฉินมาให้เรา แต่ขณะน้ีทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ตรวจสอบครุภัณฑ์แล้วมีความ
พร้อมการโอนอุปกรณ์อยู่ 2 รายการ ท่ีผมได้เสนอญัตติไปในข้างต้น และในโอกาสต่อไปทาง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจะต้องโอนให้เราทั้งหมด 4 รายการ ที่ยังค้างอยู่อีก 2 รายการ 
มีดังนี้  1.เครื่องรับส่งวิทยุ  2.Radio over Gateway  อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งทาง
สถาบันการแพทย์ก็จะโอนให้ทาง 1669 ของเรา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1)  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในที่ประชุมว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....25.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโอนครุภัณฑ์

ให้กับหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัด) โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโอนครุภัณฑ์

ให้กับหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัด) โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบกรณสีถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยปฏิบัติการ
อำนวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) 

เห็นชอบ      จำนวน .....24....คะแนนเสียง 
  ไม่เห็นชอบ     จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือก 
เลขานุการสภาฯ ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 
   ข้อ 3 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาขนาดเล็กและ

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
   (5) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน 
   ข้อ 6 ให้ผู้อำนวยการดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 3 (5) ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
   ข้อ 9 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตาม

ข้อ 3 วรรคหน่ึง พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
   (1) ตาย 
   ข้อ 10 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ 3 วรรคหน่ึง พ้นจาก

ตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการสรรหา เลือก และแต่งต้ังประธานกรรมการหรือ
กรรมการแทนภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
จะไม่ดำเนินการก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ
ท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

 

 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ขอเสนอเรื่อง การสรรหาและ      

เลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  ด้วยนายเศรษฐา ปิตุเตชะ 
ตำแหน่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้ถึงแก่กรรม ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดำเนินการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตาม กฎกระทรวง การกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่งของ
คณะกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 ข้อ 3 (5) ข้อ 6 (3) 
ข้อ 9 และ ข้อ 10 จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้คัดเลือกผู้แทน
จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการท่ีเป็น
ประธานฯ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาล 
  นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  
  ขอเชิญ ส.อบจ จิตรลดา ศรีรตันโช 

ส.อบจ จิตลดา ศรีรัตนโช ดิฉัน ส.อบจ.จิตลดา ศรีรัตนโช ขอเสนอ ส.อบจ อดุลย์ นิยมสมาน  เป็นกรรมการ 
ท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอช่ือว่าจะยินยอมหรือไม่ 
ประธานฯ  ส.อบจ อดุลย์ นิยมสมาน ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ อดุลย์ นิยมสมาน ยินยอมครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอช่ือท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ จิตรลดา ศรีรัตนโช เสนอ 
ประธานฯ 

มติท่ีประชุม   เลือก ส.อบจ อดุลย์ นิยมสมาน เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

 
 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 13... 
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ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง เพ่ือทราบ 
  13.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ         

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 
 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
   ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติน้ี 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข้เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กระผมจึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหาร... 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยองทราบ ดังน้ี  1.การประเมินผลยุทธศาสตร์ ดำเนินการได้คิดเป็น 
ร้อยละ 97  2.การประเมินผลโครงการ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 90  3.การประเมิน
ความสามารถในการนำแผนพัฒนาขององค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง มาจัดทำเป็น
แผนพัฒนาดำเนินงานตามข้อบัญญัติ คิดเป็นร้อยละ 32.98  4.การประเมินความสามารถ 
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ท่ีกำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ 67.44 
5.การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ซึ่งใช้วิธีการประเมินท้ังด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และความคุ้มค่าของประชาชนเป็น
สำคัญ โดยมีการติดตามประเมินผลทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยในส่วนนี้จะรายงานผลเฉพาะ
โครงการที่โดดเด่นและพบข้อสังเกต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พยายามที่จะ
ขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้ขอบเขตและข้อจำกัดเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายและความยุ่งยากของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือความสุขของประชาชนชาว
ระยอง ต้องเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพ่ือ
ทราบทางฝ่ายบริหารได้เตรียมวิดีโอไว้ จึงขอให้ทุกท่านเข้าไปรับชมข้อมูลจากการสแกน 
คิวอาร์โค้ดของเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาเล่มนี้ จึงเรียนมาเพ่ือให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1)  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ    

ท่ีประชุม   รับทราบ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ต่อไป ข้อ 13.2 หน่วยงานของรัฐขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ี 
รองประธานสภาฯ(1) โรงเรียนระยองวิทยาคม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง    
ประธานฯ  พร้อมครุภัณฑ์ 
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2560 
   ข้อ 215 หลังจากตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้  ในหน่วยงาน

ของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

       ฯลฯ 
   (3 ) โอน  ให ้โอนแก่หน ่วยงานของรัฐ  หรือองค ์ก ารสถานสาธารณกุศล 

ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระน้ี 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่อง หน่วยงานของรัฐขอรับ 

โอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  พร้อมครุภัณฑ์ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง พร้อมครุภัณฑ์ วงเงินตามสัญญา เป็นเงิน 3,076,884 บาท (สามล้าน- 
เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) เน่ืองจากโรงเรียนระยองวิทยาคม แจ้งความ
ประสงค์ขอรับโอนอาคารดังกล่าวพร้อมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เพ่ือมิให้เป็นภาระการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาและให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการบำรุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงดำเนินการโอนอาคารฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและงานบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้
รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง   อื่นๆ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี  เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานฯ จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจำปี ๒๕๖5 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี ๒๕๖5  ตามที่สภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
 จังห วัดระยอง สมัย วิสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2565  มีกำหนด  7  วัน  ต้ั งแ ต่  
 วันท่ี 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา น้ัน  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้
 พิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอำนาจหน้าที่
 เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
 จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงให้ปิดสมัยประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี ๒๕๖5  ต้ังแต่วันท่ี 
 17 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ป ร ะ ก า ศ  ณ  วัน ที ่ 
 16 ธันวาคม  พ .ศ .2565 ลงช่ือ นายเดชาธร รูปเลขา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดระยอง   

 
 

นายเจษฎา... 
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นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญ
รองประธานสภาฯ(1) ให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินกิจการขององค์การ
ประธานฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเราและ 
 ท้ายน้ีขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุขความสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุก ประการผมขอปิด
 การประชุมครับ     

เลิกประชุมเวลา  12.10 น.  

 
 
 

(ลงช่ือ)             ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นางสาวฝนทิพย์ สินพรม) 

 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 

 
                                                (ลงช่ือ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 
 

 


